



THÔNG BÁO CẤP THỜI 28 Tháng Bảy, 2023

Liên Lạc: Fran Bangert / (714) 834-4059
Francine.Bangert@ocwr.ocgov.com

THẢI HỒI CHẤT THẢI GIA DỤNG NGUY HẠI ĐÚNG CÁCH LÀM GIẢM THIỂU NGUY CƠ HỎA HOẠN ĐỊA PHƯƠNG

Cơ Quan Thu Hời Rác & Tái Tạo OC Kêu Gọi Phế Tỏi Các Loại Pin Điện Có Trách Nhiệm
QUẬN CAM, CA (28, Tháng Bảy, 2023) – đang ban hành một cảnh báo để nhắc nhở tất cả cư dân và doanh nghiệp quận sự quan trọng của việc thải hồi các chất thải nguy hại phải đúng cách, đặc biệt là các loại pin điện. Việc thải hồi các loại pin điện không đúng cách tiếp tục là lý do dẫn đầu gây hỏa hoạn trong hệ thống chất thải, tạo nguy cơ đến mạng sống và môi trường, có tiềm năng tạo nên sự thiệt hại đáng kể và làm gián đoạn các dịch vụ thu hồi rác.

Theo Cơ Quan Phòng Chống Hỏa Hoạn Hoa Kỳ, mỗi năm trên toàn quốc Hoa Kỳ trung bình xảy ra 8,300 vụ hỏa hoạn tại bãi rác, kết quả đưa đến những tình trạng làm việc hiểm nghèo và thiệt hại tài sản. Những thủ phạm đứng đầu của chất thải nguy hại khác bao gồm những loại có thể cháy một cách dễ dàng và/hay bị ăn mòn, như các loại sơn, dầu, chất tẩy rửa hóa học và xăng nhớt.

Ông Tom Koutroulis, Giám Đốc Cơ Quan Thu Hời Rác & Tái Tạo OC phát biểu: “ Khi quý vị thải hồi các pin điện trong rác rưởi hay trong túi đựng tái chế của quý vị, các pin điện có thể trở thành nhỏ gọn và có thể đâm thủng khiến chúng có thể dễ dàng nổ tung và

gây nên hỏa hoạn trong xe rác, các trạm luân chuyển và tại các bãi rác của chúng ta. Hiện nay là mùa hỏa hoạn và với nhiệt độ cao đối với chúng ta, việc thải hồi các pin điện và chất thải nguy hại đúng cách rất quan trọng để giảm thiểu những nguy cơ này.”

Việc thải hồi rất dễ dàng và có sẵn qua các dịch vụ lái xe xuyên qua bốn Trung Tâm Thu Hồi Chất Thải Gia Dụng Nguy Hại (HHWCC) tọa lạc trên toàn Quận. Đơn giản chỉ cần để các thứ trong thùng xe hay trong thùng xe vận tải và một khi đến một trung tâm HHWCC, một nhân viên được huấn luyện của chúng tôi sẽ thu hồi các vật liệu để tái tạo hay thải hồi đúng cách.

HHWCC là cách thức an toàn để thải hồi những chất thải gia dụng nguy hại không cần nữa như thuốc diệt trừ sâu bọ, chất hóa học gia dụng, các sản phẩm tự động, hay hộp thuốc lá e-cigarette. Chất thải điện tử như TV, máy tính điện tử nhỏ, điện thoại di động cũ và máy tính điện tử cũng được nhận. Cư dân được khuyến khích yêu cầu được phát KHÔNG các thùng đựng pin điện tử thu hồi để tái tạo, có sẵn cho đến khi thùng được phát hết.

Bốn Trung Tâm HHWCCs tọa lạc một cách tiện lợi tại Anaheim, Huntington Beach, Irvine và San Juan Capistrano, mở từ ngày Thứ Ba đến Thứ Bảy từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều (ngoại trừ những ngày lễ và bị mưa).

- Trung Tâm Thu Hồi Anaheim-- 1071 N. Blue Gum Street, 92806
- Trung Tâm Thu Hồi Huntington Beach-- 17121 Nichols Lane, 92647, Cổng số 6
- Trung Tâm Thu Hồi Irvine -- 6411 Oak Canyon, 92618
- Trung Tâm Thu Hồi San Juan Capistrano -- 32250 Avenida La Pata, 92675

Muốn biết thêm thông tin về việc thải hồi chất thải gia dụng nguy hại đúng cách xin vào OCLandfills.com/hazardous-waste hay theo @OCWaste trên mạng xã hội. Với những thắc mắc tổng quát xin vào OCRecycleGuide.com.

Về Cơ Quan Thu Hồi Rác & Tái Tạo OC (OCWR)

OCWR phục vụ những nhu cầu thải hồi các chất rắn của Quận bằng tài nguyên phục hồi, điều hành các bãi rác công cộng, bảo vệ môi trường địa phương, đầu tư vào các doanh nghiệp tái tạo năng lượng và quảng bá việc tái tạo để bảo đảm sự an toàn và lành mạnh cho cộng đồng cho những thế hệ hiện tại và tương lai. Cơ quan quản trị một trong những hệ thống thải hồi chất thải rắn đứng đầu trên toàn quốc và ba vườn xanh chế tạo phân hữu cơ, phục vụ các tư gia và doanh nghiệp trên 34 thành phố của Quận và những khu vực tự trị. OCWR với ba bãi rác hiện đang hoạt động phản ảnh một guồng máy bảo vệ môi trường tối dụng. Muốn biết thêm xin vào trang mạng của OCWR tại OCLandfills.com.

###